

คำนำ

กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยภารกิจสำคัญ 7 ด้าน ได้แก่

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน

ด้านที่ 4 มหานครกระชับ

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” และให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจแต่ละด้าน มิติ เป้าประสงค์ และมาตรการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

สำนักงานเขตวัฒนาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563 รวมทั้งนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมายที่ กรุงเทพมหานครกำหนดต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี	3
มาตรการและโครงการ	16
สรุปโครงการและงบประมาณ	35
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	45

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

ลักษณะทางกายภาพ

เขตพัฒนามีขนาดพื้นที่ 12.565 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครอง ออกเป็น 3 แขวง คือ แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือ และแขวงพระโขนงเหนือ โดยมีแนวเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับเขตราชเทวี และเขตห้วยขวาง ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตสวนหลวงและเขตพระโขนง ทิศใต้ติดต่อกับเขตคลองเตย และทิศตะวันตกติดต่อกับเขตปทุมวัน ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 2-3 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างแนวคลองแสนแสบทางด้านทิศเหนือ แนวคลองพระโขนงทางด้านทิศตะวันออก แนวถนนสุขุมวิทฝั่งเลขที่ ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 1-81 ทางด้านทิศใต้ และแนวเขตทางรถไฟสายชองนนทบุรีทางทิศตะวันตก เขตพัฒนานับเป็นเขตที่มีความเจริญเติบโตทางกายภาพและด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีความสะดวกในการคมนาคมและระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน เรือโดยสาร และ รถโดยสาร โดยมีถนนสุขุมวิท ซอยอโศกมนตรี ซอยทองหล่อ ซอยเอกมัย และซอยปรีดีพนมยงค์ เป็นถนนสายหลักเชื่อมโยงแหล่งธุรกิจพาณิชย์กรรมในพื้นที่ และการขนส่งสู่ภาคตะวันออกของประเทศ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

เขตพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจเมือง เป็นแหล่งพาณิชย์กรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตามแนวถนนสายหลักและสายรอง ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ซอยอโศกมนตรี ซอยทองหล่อ ซอยเอกมัย และซอยปรีดีพนมยงค์ มีพื้นที่พาณิชย์กรรมรองจากพื้นที่พิกาศัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร มีร้านค้า ร้านอาหารนานาชาติ สถานประกอบการ และ แหล่งให้บริการด้านต่างๆ จำนวนมาก รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถาบันบันเทิงและธุรกิจงานแต่งงาน ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ลักษณะทางประชากรและสังคม

เขตพัฒนามีประชากรตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จำนวน 85,334 คน แยกเป็น แขวง คลองเตยเหนือ 8,749 คน แขวงคลองตันเหนือ 54,192 คน และแขวงพระโขนงเหนือ 22,393 คน มีประชากรต่างชาติพิกาศัย จำนวน 10,149 คน และประชากรแฝง จำนวนกว่า 70,000 คน มีที่พิกาศัยประเภทต่าง ๆ จำนวน 56,716 หลังคาเรือน มีชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 16 แห่ง เป็นที่ตั้งของสถานทูตและสถานกงสุล จำนวน 17 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับปานกลางถึงระดับสูง สภาพสังคมมีลักษณะผสมผสานในด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ มีชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาใหม่ตามแนวความเจริญของถนนสายหลัก ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่วัฒนธรรมไทย และร่วมกับภาครัฐจัดกิจกรรมตามเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เขตวัฒนามีสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี สถานีตำรวจพระโขนง สถานีตำรวจคลองตัน สถานีตำรวจทองหล่อ และสถานีดับเพลิง 1 แห่ง ได้แก่ สถานีดับเพลิงพระโขนง ซึ่งถือว่ามีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในพื้นที่เขต

ด้านการศึกษา

จำนวนสถานศึกษาทั้งในสังกัดและสถานศึกษาอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนนานาชาติมีจำนวนมาก สามารถรองรับจำนวนประชากรในวัยศึกษาได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ มีสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง สถาบันการศึกษาสังกัดอื่นๆ กว่า 30 แห่ง และสถาบันการศึกษาสังกัดทบวง 2 แห่ง

ด้านสาธารณสุข

เมื่อพิจารณาจำนวนประชากรต่อหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุข พบว่าเขตวัฒนามีจำนวนหน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับมากและเพียงพอกับความต้องการของประชากรในเขต โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 5 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง และมีคลินิกเอกชนกระจายอยู่ทั่วพื้นที่

ด้านศาสนสถาน/อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์

สำนักงานเขตวัฒนาเป็นพื้นที่พักอาศัย และแหล่งธุรกิจพาณิชยกรรม จึงไม่มีโบราณสถานแต่มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา บ้านช่างไทย ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีความหลากหลายของศาสนสถาน เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ ตามลำดับ มีวัดจำนวน 2 แห่ง มัสยิด 6 แห่ง และคริสตจักร 1 แห่ง

ด้านบริการสังคมอื่นๆ

เขตวัฒนาได้จัดกิจกรรมลานกีฬาและศูนย์เยาวชนไว้บริการประชาชน รวมทั้งประสานความช่วยเหลือด้านบริการสังคมแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งศูนย์บริการด้าน เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสเขตวัฒนา มีศูนย์เยาวชน 1 แห่ง และลานกีฬา 12 แห่ง

การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

จุดแข็ง

ด้านจราจร

1. มีความพร้อมสูงในด้านระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ ทั้งทางถนน ทางน้ำ ระบบราง รวมทั้งระบบสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับระบบขนส่งมวลชน เช่น เครือข่ายรถโรงเรียน การใช้รถร่วมกัน (Car – Pool) ทำเรือโดยสาร ที่จอดรถยนต์ของอาคารขนาดใหญ่ เครือข่ายขนส่งมวลชนขนาดเล็ก ทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสองแถว และรถตู้
2. ระบบโครงข่ายการจราจร ทั้งถนนสายหลัก สายรอง เส้นทางลัด ทางเชื่อม ทางเดินเท้าและจักรยานเลียบบคลอง มีความพร้อมและครอบคลุมทั่วพื้นที่
3. ระบบควบคุมจราจร (CCTV) สัญญาณจราจร ป้ายจราจร อุปกรณ์ความปลอดภัยจราจร ได้รับการสนับสนุนติดตั้งจากส่วนกลางอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีความปลอดภัยด้านจราจรสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

1. ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์ เพื่อการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน สถานประกอบการ อาคารพาณิชย์ หรืออาคารอื่นที่ทางราชการกำหนด รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ในการฟื้นฟูสภาพคลองให้สะอาด สวยงาม โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
2. มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมและลดจุดอ่อนน้ำท่วมขังในถนน ซอย ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านน้ำท่วมได้รับการแก้ไขทั้งหมด
3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สามารถดำเนินการได้เกินกว่ามาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนด
4. การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นอันดับต้นของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
5. การลดและแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการลดและแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งการนำมูลฝอยมารีไซเคิล
6. เอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พลังงานเป็นอย่างดี

ด้านความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

1. มีการสำรวจและประสานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยง และ ถนน ตรอก ซอย ครอบคลุมทั่วพื้นที่
2. อาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ผ่านการตรวจสอบ มีความมั่นคงและปลอดภัยสำหรับประชาชน
3. ประชาชนมีความพร้อมและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. สถานพยาบาลในพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงระดับนานาชาติ สามารถรองรับและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างดียิ่ง

<p><u>ด้านการศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานศึกษาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนมี มาตรฐานระดับนานาชาติ และมีจำนวนเกินกว่าความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 2. การบริการทางการศึกษาในระบบมีเพียงพอและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์และสถานศึกษาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้สำหรับชุมชน 3. ภาคเอกชนและประชาชนมีความพร้อมและเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการจัดการและสนับสนุนการศึกษา
<p><u>ด้านคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครในพื้นที่ ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เช่น การออกกำลังกาย 2. มีการป้องกันหรือประสานงานเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ 3. มีการตรวจสอบและจัดการด้านสุขลักษณะที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4. มีการจัดการป้องกันหรือกิจกรรมที่ป้องกันปัญหาเสพติดและแหล่งอบายมุข ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดยาเสพติดน้อยลง 5. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถลดความรุนแรงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 6. ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์ เพิ่มขึ้นเหนือเกณฑ์มาตรฐาน 7. ประชาชน ชุมชน มีความเข้มแข็งและรวมตัวเป็นชมรมเพื่อสร้างจิตสำนึกถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติศาสตร์
<p><u>ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ และภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งให้ความร่วมมือในการชำระภาษี ในส่วนของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนสูงอยู่ในระดับต้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร 2. มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมระดับเขตที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 3. ประชาชนในชุมชนมีความสามารถในการบริหารเงินกองทุนที่ได้รับ 4. แหล่งท่องเที่ยว สถานบริการในพื้นที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายทั้งในและนอกประเทศ 5. ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้รับการยอมรับและรางวัลคุณภาพ
<p><u>ด้านผังเมือง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
<p><u>ด้านการบริหารจัดการภายใน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในด้านต่างๆ 2. กลุ่มและเครือข่ายตลอดจนผู้นำชุมชนได้รับการสนับสนุนและมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน 3. สำนักงานเขตมีคุณภาพในการให้บริการ โดยดูจากประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึง กิจกรรมและบริการของสำนักงานเขตอย่างทั่วถึง 5. ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนได้รับการแก้ไขตามเวลาที่กำหนดเหนือเกณฑ์มาตรฐาน

6. เขตสามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการและเป็นอันดับต้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร
7. เขตสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
8. เขตสามารถลดค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ ได้เหนือเกณฑ์มาตรฐาน
9. การบริหารจัดการของเขตมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรการราชการใสสะอาด
10. เขตสามารถลดขั้นตอนและรอบเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการลงได้มากกว่าเกณฑ์
11. บุคลากรได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถ โดยเข้ารับการอบรมอย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตรต่อปี และมีการจัดการความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
12. เขตมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
13. เขตมีการพัฒนาค้างข้อมูล เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ

จุดอ่อน

ด้านจราจร

1. สภาพพื้นที่เขตเป็นศูนย์กลางธุรกิจ พาณิชยกรรม แหล่งการศึกษา การท่องเที่ยว ระดับนานาชาติ ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ทำให้การจราจรมีความแออัดบนถนนสายหลักและสายรอง โดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วน และช่วงเวลาเปิด - ปิด ของสถานบริการนักท่องเที่ยวยามค่ำคืน
2. โครงข่ายการจราจรในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทั่วพื้นที่ไม่สามารถรองรับจำนวนยานพาหนะที่ผ่านเข้ามาหรือใช้บริการในพื้นที่จำนวนมากในแต่ละวัน การขยายหรือเพิ่มจำนวนถนน ทางลัด ทางเชื่อม เป็นไปได้ยากเพราะพื้นที่มีความแออัดของอาคารและสถานประกอบการชนิดต่างๆ
3. การรณรงค์วินัยจราจรและการบังคับการตามกฎหมายจราจร ยังคงมีปัญหาจากจำนวนความคับคั่งของยานพาหนะ ทั้งผู้อาศัยในและนอกพื้นที่ รวมถึงความไม่เพียงพอเพียงของอัตรากำลังทั้งตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และอาสาสมัครจราจร เมื่อเทียบกับความแออัดด้านจราจรในพื้นที่

ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

1. คุณภาพน้ำในคลองแสนแสบซึ่งไหลผ่านพื้นที่ทางทิศเหนือมีสภาพวิกฤตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก รวมถึงคลองพระโขนงซึ่งไหลผ่านพื้นที่ทางทิศตะวันออก มีคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้คลองสายหลักดังกล่าวได้รับผลกระทบด้านคุณภาพน้ำอย่างรุนแรง
2. มลพิษจากยานพาหนะที่เข้าสู่พื้นที่ ส่งผลเสียต่อคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณถนนที่มีการจราจรหนาแน่น และติดขัดเป็นช่วง และเป็นปัญหาต่อการควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะของเจ้าหน้าที่เขต
3. การเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง หรือแหล่งก่อกมลพิษอื่นในสถานประกอบการ ยังคงขาดประสิทธิภาพ เพราะความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนแหล่งที่รับผิดชอบ

<p><u>ด้านความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเข้าถึงจุดเกิดภัยอาจมีอุปสรรคล่าช้าจากสภาพความแออัดด้านการจราจร 2. ขาดระดับเพลิงหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในกรณีเกิดอัคคีภัยจากเหตุสุดวิสัยในอาคารสูง
<p><u>ด้านการศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีห้องสมุดประชาชนที่จัดโดยส่วนกลางในพื้นที่
<p><u>ด้านคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม</u></p> <p>แหล่งเรียนรู้ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา ยังไม่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ยังขาด รูปธรรมและความรวดเร็วในการดำเนินการเยียวยาตามกฎหมาย ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นถูกอิทธิพลตะวันตกในการยึดถือรูปแบบวิถีนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก เป็น ผลให้ขาดความสนใจในวัฒนธรรมดั้งเดิม</p>
<p><u>ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</u></p> <p>ขาดการวางแผนและสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ในการพัฒนาเขตในกลุ่มศูนย์กลาง ธุรกิจ พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ให้พัฒนาเครือข่ายและสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้ทันความก้าวหน้าระดับ ภูมิภาคและนานาชาติ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยังคงล้าหลังและเป็น ภาพลักษณ์เชิงลบแก่ผู้เกี่ยวข้อง</p>
<p><u>ด้านผังเมือง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สภาพภูมิทัศน์ริมคลองรวมถึงถนนสายหลัก สายรอง ยังขาดการวางแผนอย่างบูรณาการ สภาพทางเดินเท้าและความเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไม่สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบ การปรับปรุงตามโครงการมี ความล่าช้า
<p><u>ด้านการบริหารจัดการภายใน</u></p> <p>จำนวนเจ้าหน้าที่เมื่อเทียบกับปริมาณงานต่ำกว่าโครงสร้างที่กำหนดไว้ และไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทดแทนในอัตรา ว่างเป็นเวลานาน</p>

<p>โอกาส</p> <p><u>ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการประหยัดน้ำมัน ทั้งในระดับรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิด การส่งเสริมการตลาดใช้สาธารณูปโภคทุกประเภทอย่างเป็นระบบ ประชาชนลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และเลือกใช้ บริการขนส่งมวลชนหรือยานพาหนะที่มีค่าใช้จ่ายน้อย รวมถึงการตลาดการเดินทางโดยไม่จำเป็นหรือ ขาดการ วางแผนที่ดี
--

<p>2. นโยบายหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล และการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนมี หลักประกันในการรักษาพยาบาลคราวจำเป็น เกิดความรู้สึกที่ดีต่อทางราชการ และให้ความร่วมมือตามที่ทางราชการร้องขอ</p> <p>3. นโยบายขจัดปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนเกิดขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของสังคม เกิดการเรียนรู้ในการใช้จ่ายเงิน ประกอบอาชีพและจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย</p>
<p><u>ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์</u></p> <p>1. โครงสร้างผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้สามารถนำความรู้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาพัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง มีการจัดทำบัญชีคลังสมองและภูมิปัญญาชุมชน เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์แก่ส่วนรวมตามความต้องการที่จำเป็น</p> <p>2. ประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านนอกพื้นที่เขตแต่เดินทางมาใช้บริการหรือทำงานในพื้นที่เขต ทำให้สร้างรายได้ กระตุ้นความเติบโตของเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ยิ่งขึ้น</p>
<p><u>ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค</u></p> <p>- ไม่มี -</p>
<p><u>ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านทางเทคโนโลยีภายนอกที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารอย่างกว้างขวาง รวดเร็วและทั่วถึง จะสร้างความตระหนักรู้ การรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์ข้อมูลของทาง ราชการเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ได้ทันทั่วทั้งที่ และสร้างความยอมรับในมาตรฐานระดับนานาชาติ</p>

<p>อุปสรรค</p> <p><u>ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง</u></p> <p>- ไม่มี -</p>
<p><u>ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์</u></p> <p>- ไม่มี -</p>
<p><u>ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค</u></p> <p>1. ภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ทำให้การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทำให้การจัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจลดลง</p> <p>2. ประชาชนเปลี่ยนแปลงกระบวนกรบริโภค ลดการใช้จ่ายลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่</p>
<p><u>ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านทางเทคโนโลยีภายนอกที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>1. ระบบเทคโนโลยีภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการจัดการปัญหา การวางแผนการ ใช้งาน และการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ</p>

วิสัยทัศน์

เขตวัฒนา “เมืองนานาชาติที่น่าอยู่ น่าทำงาน และมีความสุข”

Vadhana “International Hometown : a better place to live,work and play”

ค่านิยมหลักของเขตวัฒนา

V	Vigor	มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
A	Availability	พร้อมเสมอในการให้บริการ
D	Development	เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
H	Heart	บริการด้วยใจ
A	Application	ประยุกต์ใช้หลักบริการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
N	Needs	ความต้องการของประชาชนเป็นที่หนึ่งเสมอ
A	Achievement	มุ่งมั่นให้สัมฤทธิ์ผล

ปรัชญาในการทำงาน “We make VADHANA better”

- เราจะมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่องานบริการอย่างมีคุณภาพ
- เราคำนึงถึงคุณค่าและให้ความเคารพในความแตกต่าง ความหลากหลายแห่งความคิด ชนชาติ พื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรม
- เราเชื่อมั่นในระบบการทำงานอย่างเป็นทีม
- สมาชิกของเราทุกคนจะทุ่มเทเพื่องานในหน้าที่
- เราจะเรียนรู้ แก้ไข พัฒนา และปรับปรุงอยู่เสมอ
- เราจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อเป้าหมาย โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- เราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสจริงใจ
- เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขตวัฒนาดียิ่งขึ้น

พันธกิจ

สำนักงานเขตวัฒนาเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุข การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ต่าง ๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทางเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตวัฒนาจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าว โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ของเขตวัฒนา รวมทั้งนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาวิเคราะห์ และวางแผนบริหาร โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งหาแนวทางควบคุมตัวแปรต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในระดับยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการทุกระยะ เพื่อให้เกิดการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตวัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้กำหนดภารกิจการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ภารกิจ 7 ด้าน 28 มาตรการ มีตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรม ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหาร จำนวน 39 ตัวชี้วัด รวม 53 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยมีภารกิจที่สำคัญดังนี้

1. ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.1 ปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1.1.4.1 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มิติที่ 1.2 ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

มิติที่ 1.3 ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2 ลดการกระทำผิดกฎหมายจราจร

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.4 ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

มติที่ 1.6 ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.5 ส่งเสริมสุขภาพibalสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ

เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับประทาน

เป้าประสงค์ที่ 1.6.6.3 พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

2. ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงค้าที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพได้รับการจัด

มติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วพื้นที่

เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 อนุรักษ์ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

มติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.1 ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

3. ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน

มติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1 ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

มติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ที่ 3.2.1.1 แรงงานนอกระบบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน

เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.1 แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

มติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.3 นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 3.3.3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

มติที่ 3.4 สักคพหุวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.4 อนุรักษ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร

4. ด้านที่ 4 มหานครกระชับ

มติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง

5. ด้านที่ 5 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

6. ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าประสงค์ที่ 6.2.1.4 แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ

7. ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ผลการดำเนินงานหลัก

1. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทำให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ
2. ร้อยละจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖๐
3. - การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
- ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กำหนด
4. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
5. การชักจูงการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
6. จำนวนครั้งของการออกตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
ตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘
7. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ๔ กิจกรรม
8. - จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
- ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
9. จำนวนครั้งของการกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำความผิดบนทางเท้า
10. จำนวนครั้งของการตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ
11. - การจัดให้มีจุดกวดขันสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ(ผลผลิต)
- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทั้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ
12. จำนวนกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิง
13. จำนวนครั้งของการตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ
14. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
15. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
16. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
17. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
18. ความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา
19. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
20. ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
21. ความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารการจัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

22.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

ในกรุงเทพมหานคร

23.- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐(๒,๔๑๙.๙๗ ต้นต่อวัน)

กับปี ๒๕๖๐(๒,๔๑๙.๙๗ ต้นต่อวัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐(๙๙๓ ต้นต่อปี)

กับปี ๒๕๖๐(๙๙๓ ต้นต่อปี)

24. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรม

25.ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

26.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

27.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

28.ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงทัศนียภาพพัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

29.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

30.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

31.- ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาชีระดับของตัวชี้วัด

- ร้อยละของการบังคับภาชีระดับของตัวชี้วัด

32.ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

33.การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

34.คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

35.ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

36.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

37.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

38.ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

39.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทำงานของหน่วยงาน

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ (เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 1 – 6 ตามแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563)

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.1 ปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน	ร้อยละ 2.72	ร้อยละ 2.72	ร้อยละ 2.72

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 2 ฝักระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแลสภาพน้ำคลองสายหลักและแม่น้ำเจ้าพระยา และจัดการระบบไหลเวียนน้ำ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ	4 ครั้ง/ปี	4 ครั้ง/ปี	4 ครั้ง/ปี

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ	-	ฝ่ายรักษา

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำของเมือง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
6	ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานคร	-	-	มีฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ 1 ฐานข้อมูล

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 6 เตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในกรุงเทพมหานคร	-	-	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตวัฒนา	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10
3	ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560	ร้อยละ 4	ร้อยละ 4	ร้อยละ 4

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3 Rs

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560	ร้อยละ 6	ร้อยละ 6	ร้อยละ 6

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
2	-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
	-ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ต้นต่อปี)	ร้อยละ 15	ร้อยละ 15	ร้อยละ 15

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเป้าหมาย	-	ฝ่ายรักษาฯ
2.โครงการอาสาสมัครชั่งกลากมูลฝอยในชุมชน	119,400	ฝ่ายรักษาฯ
3.โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	ฝ่ายรักษาฯ
4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์	-	ฝ่ายรักษาฯ
5.กิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้	-	ฝ่ายรักษาฯ
6.กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา	-	ฝ่ายรักษาฯ
7.กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ	-	ฝ่ายรักษาฯ
8.กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย	-	ฝ่ายรักษาฯ
9.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม)	-	ฝ่ายรักษาฯ

มิติที่ 1.2 ปลอดภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความถี่และความรุนแรงของสภาพแวดล้อมต่อการเกิด

อาชญากรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
4	ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด/ปี	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
5	จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความถี่และความรุนแรงต่อการก่ออาชญากรรม	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
7	จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม	2 ครั้ง/วัน/จุด	2 ครั้ง/วัน/จุด	2 ครั้ง/วัน/จุด

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 4 ติดตั้งและ/หรือซ่อมแซมไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	-การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ -ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด	- จัดทำแผนติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ - ร้อยละ 80	- จัดทำแผนติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ - ร้อยละ 80	- จัดทำแผนติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ - ร้อยละ 80
2	พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรม	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.แผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย	-	ฝ่ายโยธา
2.แผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา	-	ฝ่ายเทคนิค
3.โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร	-	ฝ่ายเทคนิค
4.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิค	-	ฝ่ายเทคนิค

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
4	อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ	ร้อยละ 60	ร้อยละ 60	ร้อยละ 60
5	ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	ร้อยละ 55	ร้อยละ 55	ร้อยละ 55

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 4 สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	2 ครั้ง/ปี	2 ครั้ง/ปี	2 ครั้ง/ปี

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	60,700	ฝ่ายปกครอง

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
2	ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก	150 นาที	150 นาที	150 นาที

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 2 เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ำท่วมขัง

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหา น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก	-กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 90 นาที -กรณีฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 30 นาที - กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ำท่วมขัง	-กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 90 นาที -กรณีฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 30 นาที - กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ำท่วมขัง	-กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 90 นาที -กรณีฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 30 นาที - กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ำท่วมขัง
2	ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาพื้นที่เขต	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. แผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	1,078,100	ฝ่ายโยธา
2. แผนพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตวัฒนา	-	ฝ่ายโยธา

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณ

ภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง/1 เขต	1 ครั้ง/1 เขต	1 ครั้ง/1 เขต

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ฝึกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในประเทศภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัย ด้านสาธารณสุขและด้านความมั่นคง	๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.แผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงสำนักงานเขตวัฒนา	-	ฝ่ายปกครอง

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.4 ลดความล่าช้าและความเปราะบางของชุมชน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคารสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย	1 ครั้ง/1 เขต	1 ครั้ง/1 เขต	1 ครั้ง/1 เขต

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่เขต

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนครั้งของการออกตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558	1 ครั้งต่อเดือน	1 ครั้งต่อเดือน	1 ครั้งต่อเดือน

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย	165,100	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
2. ดำเนินการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก	ไม่เกิน เปอร์เซ็นต์ ที่ 80 ของ ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง	ไม่เกิน เปอร์เซ็นต์ ที่ 80 ของ ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง	ไม่เกิน เปอร์เซ็นต์ ที่ 80 ของ ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่กำหนดของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวัฒนา	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับประทาน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ควบคุม กำกับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ กรุงเทพมหานครตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	123,000	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงค้าที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพได้รับการจัด

ระเบียบครบทุกกลุ่มเขต

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1.	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
2.	จำนวนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขี่ซิปี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง	ลดลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา	ลดลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา	ลดลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา
3.	ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
4.	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขัน ทั้ง จับ-ปรับของสำนักงานเขต	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 จัดระเบียบทางเท้าและควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	-จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ (ผลผลิต) -ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ	-2 ครั้ง/วัน/จุด -ร้อยละ ๘๐	-2 ครั้ง/วัน/จุด -ร้อยละ ๘๐	-2 ครั้ง/วัน/จุด -ร้อยละ ๘๐
2	ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.โครงการตรวจความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักดันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ	-	ฝ่ายเทศกิจ
2.แผนพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตวัฒนา	-	ฝ่ายโยธา
3.แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ(ถนนอโศกมนตรีและถนนทองหล่อ)	-	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

มาตรการที่ 2 กวดขันและรณรงค์ไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนครั้งของการกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า	2 ครั้ง/วัน	2 ครั้ง/วัน	2 ครั้ง/วัน

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นบนทางเท้า	-	ฝ่ายเทศกิจ

มาตรการที่ 3 กวดขันและจับปรับตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนครั้งของการตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ	2 ครั้ง/วัน	2 ครั้ง/วัน	2 ครั้ง/วัน

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่	-	ฝ่ายเทศกิจ

มาตรการที่ 4 ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	- การจัดทำมีจุดกวดขันทั้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันที่จับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ	-๑ จุด -ร้อยละ ๘๐	-๑ จุด -ร้อยละ ๘๐	-๑ จุด -ร้อยละ ๘๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.โครงการกวดขันจับ-ปรับผู้กระทำความผิดทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ	-	ฝ่ายเทศกิจ

มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 อนุรักษ์ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสุขภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 12.25	ร้อยละ 12.25	ร้อยละ 12.25

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 3 ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาพื้นที่สีเขียว

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ
2.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ
3.กิจกรรมแจกกล้าไม้	-	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ

มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.1 ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง (ปีฐาน พ.ศ.2560)	- พลังงาน ไฟฟ้า ไม่เกิน ร้อยละ 1.22 - พลังงาน เชื้อเพลิง ไม่ เกินร้อยละ 1.18	- พลังงาน ไฟฟ้า ไม่เกิน ร้อยละ 1.22 - พลังงาน เชื้อเพลิง ไม่ เกินร้อยละ 1.18	- พลังงาน ไฟฟ้า ไม่เกิน ร้อยละ 1.22 - พลังงาน เชื้อเพลิง ไม่ เกินร้อยละ 1.18

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 จัดระเบียบทางเท้าและควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นไปตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ปรับพฤติกรรมของข้าราชการและลูกจ้างให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	2 กิจกรรม/ปี	2 กิจกรรม/ปี	2 กิจกรรม/ปี

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิงในหน่วยงาน	-	ฝ่ายปกครอง

ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน

มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1 ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ผลักดันอาคารราชการ/อาคารสาธารณะ/อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก

ความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนครั้งของการตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ	3 ครั้ง/ปี	3 ครั้ง/ปี	3 ครั้ง/ปี

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.ตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	ฝ่ายโยธา

เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
5	จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	1 ภูมิปัญญา/ สำนักงานเขต	1 ภูมิปัญญา/ สำนักงานเขต	1 ภูมิปัญญา/ สำนักงานเขต

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น โดยจัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร/
cd/website/youtube ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	1 โครงการ/ปี	1 โครงการ/ปี	1 โครงการ/ปี

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.1 แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
2	ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 จัดฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้/การมีงานทำให้แก่แรงงานนอกระบบผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	52,000	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาที่สอบ	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน รร. สังกัด กทม.	113,400	ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียน

มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.4 ทรนรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง	5 ช่องทาง	5 ช่องทาง	5 ช่องทาง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ทรนรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านสื่อของกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	3 กิจกรรม/ปี	3 กิจกรรม/ปี	3 กิจกรรม/ปี

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
2. โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	300,000	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ด้านที่ 4 มหานครกระชับ

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 6 สำรวจ จัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	-	ฝ่ายโยธาและ ฝ่ายทะเบียน

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของสำนักงานเขตที่มีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
2	ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอนโยบายและร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน

ของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตพัฒนา	1 กลุ่มต่อปี	1 กลุ่มต่อปี	1 กลุ่มต่อปี

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความเข้าใจของภาคประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง
ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	ร้อยละ 100 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	ร้อยละ 100 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	ร้อยละ 100 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขต	-	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร	รายงานผล 1 ฉบับ	รายงานผล 1 ฉบับ	รายงานผล 1 ฉบับ

มาตรการที่ 1 ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ฉบับ	1 ฉบับ	1 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน	-	ฝ่ายปกครอง

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
4	ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50

มาตรการที่ 4 ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	ความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารการจ้ดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด	1 ครั้ง/ปี	1 ครั้ง/ปี	1 ครั้ง/ปี

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1. จัดทำระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตวัฒนา	-	ฝ่ายการคลัง

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
2	ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

มาตรการที่ 2 เร่งรัดจัดเก็บรายได้ตามประมาณการรายได้

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2561	2562	2563
1	-ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษีระดับของตัวชี้วัด	-ร้อยละ 100	-ร้อยละ 100	-ร้อยละ 100
	-ร้อยละของการบังคับภาษีระดับของตัวชี้วัด	-ร้อยละ 100	-ร้อยละ 100	-ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	-	ฝ่ายรายได้

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	60,700	กทม.	ฝ่ายปกครอง
2	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย	165,100	กทม.	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
3	โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000	กทม.	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
4	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	52,000	กทม.	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
5	โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000	กทม.	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
6	โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	300,000	กทม.	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
7	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800	กทม.	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
8	โครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน	119,400	กทม.	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
9	โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000	กทม.	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
10	แผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	1,078,100	กทม.	ฝ่ายโยธา
11	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	123,000	กทม.	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
12	โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000	กทม.	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
13	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน รร.สังกัด กทม.	113,400	กทม.	ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียน
14	โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมี ประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเป้าหมาย	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
15	แผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือเสี่ยงอันตราย	-		ฝ่ายโยธา
16	แผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงสำนักงานเขต วัฒนา	-		ฝ่ายปกครอง
17	โครงการตรวจความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อน ผัน และผลักดันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ	-		ฝ่ายเทศกิจ
18	โครงการกวดขันจับ-ปรับผู้กระทำผิดทิ้งขยะมูลฝอยในที่ สาธารณะ	-		ฝ่ายเทศกิจ
19	โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของ ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตวัฒนา	-		ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอันตรายและ มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
21	แผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา	-		ฝ่ายเทศกิจ
22	โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร	-		ฝ่ายเทศกิจ
23	โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ	-		ฝ่ายเทศกิจ
24	แผนพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตวัฒนา	-		ฝ่ายโยธา
25	โครงการประชาร่วมใจ คืบน้ำใส ให้คลองสวย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562	-		ฝ่ายโยธา และฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง
26	โครงการ วัฒนารณรงค์ลด ละ เลิกถุงหูหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)	-		ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
27	แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้			ฝ่ายรายได้
28	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
29	ดำเนินการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558	-		ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ
30	กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวัฒนา	-		ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ
31	จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวาดชั้นรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขึ้นบนทางเท้า	-		ฝ่ายเทศกิจ
32	จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่	-		ฝ่ายเทศกิจ
33	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิงในหน่วยงาน	-		ฝ่ายปกครอง
34	ตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	-		ฝ่ายโยธา
35	ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	-		ฝ่ายโยธาและ ฝ่ายทะเบียน
36	จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขต	-		ฝ่ายพัฒนา ชุมชนฯ
37	จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน	-		ฝ่ายปกครอง
38	จัดทำระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตวัฒนา	-		ฝ่ายการคลัง
39	กิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นิตเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
40	กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
41	กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
42	กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดและคัด แยกมูลฝอย	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
43	กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (ลดรับ ลด ให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม)	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
44	กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่ม พื้นที่สีเขียว	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
45	แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนอโศกมนตรีและถนนทองหล่อ)	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
46	กิจกรรมแจกกล้าไม้	-		ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
47	ดำเนินการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแผนในที่ประชุมผู้บริหาร หน่วยงาน	-		ฝ่ายการคลัง
48	ดำเนินการบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินของ สำนักงานเขตวัฒนา	-		ฝ่ายการคลัง
49	ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส และสรุป ยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน)ของสำนักงานเขตวัฒนาให้ ถูกต้อง	-		ฝ่ายการคลัง
50	ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เสร็จภายในกำหนด	-		ฝ่ายปกครอง และฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง
51	สำรวจความพึงพอใจของประชาชน	-		ฝ่ายปกครอง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
52	ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวัฒนา	-		ฝ่ายปกครอง
53	ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน	-		ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

รวมโครงการ/กิจกรรม	53	โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	13	โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	40	โครงการ/กิจกรรม

บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน

ลำดับที่	ด้านงบประมาณ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
1.	การบริหารทั่วไป	1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) 2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) 3. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง 5. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง หรือแบบแขวน ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง 6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง 7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	64,100 41,500 352,000 28,600 17,000 16,000 8,900
2.	การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	1. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง 3. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง 4. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	18,000 17,000 18,000 100,000
3.	การโยธาและระบบจราจร	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง 2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง 3. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 33 แยก 5 4. ปรับปรุงสุขุมวิท 31 แยก 2 5. ปรับปรุงทางเท้าซอยสุขุมวิท 11 จากถนนสุขุมวิทถึงหน้าโรงแรมโคเรียน่า 6. ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 31	17,000 17,800 5,600,000 4,270,000 3,120,000 5,170,000

ลำดับที่	ด้านงบประมาณ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
		7. ปรับปรุงซอยทองหล่อ 9 8. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 7 จากถนนสุขุมวิท ถึงสุดทางสาธารณะ 9. ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 27 10. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 45 11. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	1,370,000 6,140,000 5,010,000 1,390,000 3,000,000
4.	การระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย	1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	18,200
5.	การพัฒนาและบริการสังคม	1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง 2. รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและ ลานกีฬา 4. โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส 5. โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม 6. โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 7. โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 8. โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	28,500 1,170,000 675,900 510,900 581,400 40,000 120,000 163,000
6	การสาธารณสุข	-	-
7	การศึกษา	1. <u>โรงเรียนวัดภาชี</u> 1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง 2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 2 เครื่อง 3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	160,800 39,200 90,000

ลำดับที่	ด้านงบประมาณ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
		<u>2. โรงเรียนสวสดีวิทยา</u>	
		1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	235,000
		2) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลส สำหรับโรงอาหาร 5 ชุด	90,000
		3) โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด	8,500
		<u>3. โรงเรียนวัดธาตุทอง</u>	
		1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 2 เครื่อง	106,600
		<u>4. โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ</u>	
		1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 11 เครื่อง	215,600
		5. ปรับปรุงโรงเรียนวัดภาชี	393,000
		6. ปรับปรุงโรงเรียนแจ่มจันทร์	596,000
		7. ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง	428,000
		8. ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน	278,000
		9. ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,600
		10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500
		11. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	69,900
		12. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,500
		13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	28,600
		14. ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	382,900
		10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	86,900

ลำดับที่	ด้านงบประมาณ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
		11.ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	50,700
		12.ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300
		13.ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ	576,000
		14.ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น	144,000
		15.ค่าใช้จ่ายในการจ้างหม้ายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,187,400
		16.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	100,800
		17.ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	1,574,000
		18.ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	3,528,000
		19.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,598,000
		20.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	180,000
		21.ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000
		รวม	55,471,600

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพตามพันธกิจ

ตาราง ก แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.1 ปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
7	ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน	ร้อยละ 2.72

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแลสภาพน้ำคลองสายหลักและแม่น้ำเจ้าพระยา และจัดการระบบไหลเวียนน้ำ (ม.1)	1.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ(ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตวัฒนา <u>ค่าเป้าหมาย</u> 4 ครั้ง/ปี <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำต่อปี	1.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560	ร้อยละ 10
3	ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่สามารถตัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560	ร้อยละ 4

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการมูลฝอย (ม.2)	2.ร้อยละจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (ผลลัพธ์)	<p><u>นิยาม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ชุมชนหมายถึงชุมชนที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตพัฒนา สถานศึกษา หมายถึงสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนา สถานประกอบการหมายถึงอาคาร สถานที่ที่มีการประกอบกิจการค้าทุกประเภท <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 6</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p>จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยปี 62 ลบจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนปี 60 หารด้วยจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยทั้งหมด คูณ 100</p>	1.โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพใน 14 กลุ่มเป้าหมาย (ไม่ใช้งบประมาณ)

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.2 ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
4	ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด/ปี	ร้อยละ 90
5	จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม	ร้อยละ 100
7	จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม	2 ครั้ง/วัน/จุด

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ติดตั้งและ/หรือซ่อมแซมไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม(ม 4)	3.-การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไข ปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ -ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> - พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายหมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารรกร้าง ว่างเปล่า ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง - ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง	1.แผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<p>ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือ เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหา ในพื้นที่เสี่ยงฯ - ร้อยละ 80 <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาใน พื้นที่เสี่ยงฯ - ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ เท่ากับ จำนวนดวงไฟที่มีการติดตั้ง/ซ่อมแซมหรือที่ได้แจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง อันตรายตามแผนที่กำหนด คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนดวง ไฟทั้งหมดที่อยู่ในแผนที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมใน พื้นที่เสี่ยงภัยฯ <p><u>จำนวนดวงไฟที่มีการติดตั้ง/ซ่อมแซม/แจ้งหน่วยงาน ดำเนินการ</u> ×100</p> <p>จำนวนดวงไฟทั้งหมดที่อยู่ในแผนที่ต้องดำเนินการ</p>	

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
4	อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ	ร้อยละ 60
5	ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	ร้อยละ 55

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน(ม 4)	4.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ผลผลิต)	<p><u>นิยาม/คำอธิบาย</u></p> <p>การจัดกิจกรรม หมายถึง การพัฒนา การประชุมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด โดยสำนักงานเขตวัฒนาเป็นผู้จัด</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u></p> <p>นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด</p>	<p>1.โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด</p> <p>งบประมาณ 60,700 บาท(ดำเนินการ)</p>

มติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง/1 เขต

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ฝึกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในประเทศ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล(ม 1)	5.การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> การซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ฯ โดยนำมาตรการในแผนมาซักซ้อมในพื้นที่(เป็นการซ้อมตามแผนภายในสำนักงานเขตอย่างน้อย ๑ ครั้ง) <u>ค่าเป้าหมาย</u> ๒ ครั้ง/ปี <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจำนวนครั้งในการซักซ้อมฯ ในสำนักงานเขตและการซักซ้อมฯ ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ต่อปี	1. แผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิง สำนักงานเขตวัฒนา

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.4 ลดความแออัดและความเปราะบางของชุมชน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคารสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย	1 ครั้ง/1 เขต

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่เขต(ม 1)	6.จำนวนครั้งของการออกตรวจสอบอาคารประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ผลผลิต)	นิยาม ประเภทสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ค่าเป้าหมาย 1 ครั้งต่อเดือน วิธีคำนวณ จำนวนครั้งที่ได้ตรวจสอบอาคารประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558	1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย งบประมาณ 165,100 บาท(ดำเนินการ) 2. ดำเนินการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก	ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ที่ 80 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย เป้าหมายที่กำหนดของกรุงเทพมหานคร (ม 1)	7.ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรม การป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลลัพธ์)	นิยาม - กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม หมายถึง ชุมชนที่จัดทะเบียนที่ได้ดำเนิน กิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (4 กิจกรรม) ได้แก่ <u>กิจกรรมที่ 1.</u> มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน <u>กิจกรรมที่ 2.</u> มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน <u>กิจกรรมที่ 3.</u> มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค	1.กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตวัฒนา

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<p><u>กิจกรรมที่ 4.</u> ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด คือ</p> <p>(4.1) ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรค ใช้เลือดออกกระบาดในชุมชนนั้น พร้อมทั้งให้สุศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให่ยุ่งสายกััด</p> <p>(4.2) ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อาจมีหลงเหลืออยู่ในชุมชนให้หมดไป</p> <p>(4.3) การกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านควรดำเนินการอย่างน้อย 100 เมตร</p> <p>(4.4) ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกิดโรค โดยมีดัชนีความชุกชุมลูกน้ำ (ค่า HI < 10)</p> <p>(4.5) การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน หากเกิดมีผู้ป่วยกระจายในชุมชน ควร</p>	

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<p>พันทุกหลังคาเรือนในชุมชน หากมีชุมชนที่อยู่ข้างเคียงก็ควร พนสารเคมีเพิ่มเติมให้ชุมชนใกล้เคียงด้วย <u>หมายเหตุ</u> กิจกรรมที่ 4 จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้น ในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการ ครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย</p> <p>- ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของ กรุงเทพมหานครรายเขต (ชุมชนจดทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 80</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนที่มีกิจกรรมการป้องกัน โรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม $\times 100$ จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่เขต</p>	

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1 ตลาดหรือแผงค้าที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพได้รับการจัดระเบียบครบทุกกลุ่มเขต

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1.	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย	ร้อยละ 100
2.	จำนวนผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือซิปขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง	ลดลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา
3.	ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต	ร้อยละ 100
4.	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขัน ทั้ง จับ-ปรับของสำนักงานเขต	ร้อยละ 90

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
จัดระเบียบทางเท้าและควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นไปตามกฎหมาย (ม 1)	8.-จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ (ผลผลิต) -ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ (ผลลัพธ์)	นิยาม จุดกวดขันพิเศษ หมายถึง พื้นที่ห้ามฝ่าฝืน ตั้งวางจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดฯ ค่าเป้าหมาย -2 ครั้ง/วัน/จุด -ร้อยละ ๘๐ วิธีคำนวณ - นับจำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ - จำนวนหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผันได้รับการร้องเรียนจากผู้สัญจรทางเท้าหารด้วยจำนวนหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผันทั้งหมดในพื้นที่ คูณ ๑๐๐	1.โครงการตรวจความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผันนอกจุดผ่อนผัน และผลักดันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กวดขันและรณรงค์ไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า(ม 2)	9.จำนวนครั้งของการกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า (ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> ทางเท้า หมายถึง ทางเท้าสาธารณะในพื้นที่เขต <u>ค่าเป้าหมาย</u> 2 ครั้ง/วัน <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจำนวนครั้งของการออกปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า	1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นบนทางเท้า
กวดขันและจับปรับตามกฎหมาย(ม 3)	10.จำนวนครั้งของการตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ (ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> ทางเท้าและที่สาธารณะ หมายถึง ทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่เขต <u>ค่าเป้าหมาย</u> 2 ครั้ง/วัน <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจำนวนครั้งของการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ	1.จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่
ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ(ม 4)	11.- การจัดให้มีจุดกวดขันสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ(ผลผลิต) - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทั้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ(ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> จุดกวดขันทั้งจับ-ปรับ หมายถึง สถานที่ที่ สนข. กำหนดให้เป็นจุดทั้งจับ-ปรับ ซึ่งต้องมี จนท.เทศกิจประจำที่จุดพร้อมอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ <u>ค่าเป้าหมาย</u> -๑ จุด -ร้อยละ ๘๐ <u>วิธีคำนวณ</u> - นับจำนวนจุดกวดขัน - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ทหารด้วยประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คูณ ๑๐๐	1.โครงการกวดขันจับ-ปรับผู้กระทำผิดทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ (ไม่ใช้งบประมาณ)

มติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.1 ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง (ปีฐาน พ.ศ.2560)	- พลังงานไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ 1.22 - พลังงานเชื้อเพลิง ไม่เกินร้อยละ 1.18

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ปรับพฤติกรรมของข้าราชการและลูกจ้าง ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี ประสิทธิภาพ(ม 1)	12.จำนวนกิจกรรมการณรงค์ลด การใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงาน เชื้อเพลิง(ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> กิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/ พลังงานเชื้อเพลิง หมายถึง กิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิงในหน่วยงาน <u>ค่าเป้าหมาย</u> 2 กิจกรรม/ปี <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจำนวนกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิงในหน่วยงาน	1.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิงในหน่วยงาน

ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน

มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1 ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง	ร้อยละ 100

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ผลักดันอาคารราชการ/อาคารสาธารณะ/อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ(ม 1)	13.จำนวนครั้งของการตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ(ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> อาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ หมายถึง อาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่เขต <u>ค่าเป้าหมาย</u> 3 ครั้ง/ปี <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจำนวนครั้งของการตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	1.ตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
5	จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	1 ภูมิปัญญา/สำนักงานเขต

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น โดยจัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร/ cd/website/youtube (ม 5)	14.จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น(ผลผลิต)	<u>คำนิยาม/คำอธิบาย</u> โครงการที่ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หมายถึง โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตวัฒนา <u>ค่าเป้าหมาย</u> 1 โครงการ/ปี <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจำนวนโครงการที่ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุต่อปี	1.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 10,000 บาท(ดำเนินการ)

มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.1 แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
2	ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม	ร้อยละ 70

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
จัดฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้/การมีงานทำให้แก่แรงงานนอกระบบผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป(ม 2)	15.ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตประจำวันได้(ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพ หมายถึง ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพจากสำนักงานเขตวัฒนา <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 70 <u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนผู้ผ่านการอบรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตประจำวันได้หารด้วยจำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด คูณ 100	1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้งบประมาณ 52,000 บาท(ดำเนินการ)

มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.4 ธารงศ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง	5 ช่องทาง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านสื่อของกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ(ม 1)	16.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี (ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> กิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหรือประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขตวัฒนา <u>ค่าเป้าหมาย</u> 3 กิจกรรม/ปี <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหรือประเพณีท้องถิ่นต่อปี	1. โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี งบประมาณ 500,000 บาท(ดำเนินการ) 2. โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน งบประมาณ 300,000 บาท(ดำเนินการ)

ด้านที่ 4 มหานครกระชับ

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	ร้อยละ 100

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
สำรวจ จัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง(ม 6)	17.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ผลลัพธ์)	<p><u>นิยาม</u></p> <p>1. ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ</p> <p>2. การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง</p>	1. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<p>4. การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900) ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p> <p>5. ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u> ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน คูณด้วย 100หารด้วยผลรวมของจำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด</p>	

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	ร้อยละของสำนักงานเขตที่มีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต	ร้อยละ 100
2	ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	ร้อยละ 100

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอนโยบายและร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร(ม 1)	18.ความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา (ผลผลิต)	<u>นิยาม</u> เด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่มีอายุ 0-25 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่เขตวัฒนา <u>ค่าเป้าหมาย</u> 1 กลุ่มต่อปี <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จัดตั้งขึ้นต่อปี	1.โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 149,800 บาท(ดำเนินการ)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมความเข้าใจของภาคประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง (ม 2)	19.ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน(ผลลัพธ์)	<p><u>นิยาม</u></p> <p>1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555</p> <p>2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละชุมชน</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u> จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำแผนชุมชนหารด้วยจำนวนชุมชนตามระเบียบฯ ในพื้นที่เขตทั้งหมด คูณ 100</p>	1.จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขต

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร	รายงานผล 1 ฉบับ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร(ม 1)	20.ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (ผลผลิต)	<p><u>นิยาม</u> แผนปฏิบัติการราชการประจำปี หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> 1 ฉบับ</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u> นับจำนวนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน</p>	1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
4	ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 50

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ม 4)	21.ความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารการจัระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> การจัระบบควบคุมภายใน หมายถึง การจัดทำระบบควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด <u>ค่าเป้าหมาย</u> 1 ครั้ง/ปี <u>วิธีการคำนวณ</u> ความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารการควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด	1. จัดทำระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตวัฒนา

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.1 ปลอดภัย

เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำของเมือง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
22.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล	<p>1. นิยาม</p> <p>1.ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียสถานประกอบการในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ได้</p> <p>2.ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียพ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเข้าข่ายต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติกทม. ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียดังต่อไปนี้</p>	มาตรการที่ 6 เตรียมการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสีย	1.โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ (ไม่ใช้งบประมาณ)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 - โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 3 - นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม <p>2.2 อาคารประเภท ก และ ประเภท ข ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคารชุด - หอพัก - โรงแรม - โรงพยาบาล/สถานพยาบาล - โรงเรียน/สถานศึกษา - หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กร ระหว่างประเทศ หรือเอกชน - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - ตลาด - ภัตตาคาร/ร้านอาหาร - สถานบริการ 			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>2.3 ที่ดินจัดสรร ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ดินจัดสรรประเภท ก - ที่ดินจัดสรรประเภท ข <p>2.4 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข <p>การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด</p> <p>1. สำนักการระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 จัดทำแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล 1.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร 1.3 จัดทำแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร 1.4 ให้คะแนนผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต ตามข้อ 2- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท <p>2. สำนักงานเขต</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล <p>ที่สำนักการระบายน้ำกำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2563 (80 คะแนน)</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>2.2 มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คณะณ)</p> <p>วิธีการคำนวณ:</p> <p>1. สำนักการระบายน้ำ คณะณที่ได้รับนับจากจำนวนฐานข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำจัดทำแล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ การให้คณะณปรากฏดังตารางแนบท้าย</p> <p>2. สำนักงานเขต คณะณที่ได้รับ = คณะณที่สำนักการระบายน้ำได้รับ x คณะณที่สำนักการระบายน้ำให้คณะณสำนักงานเขต ÷ 100</p>			

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.1 ปลอดภัย

เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
23. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 23.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)	ร้อยละ 20 <u>ผลงานย้อนหลัง</u> ปี 2561 : 1,886.22 ต้น/วัน ปี 2560 : 2,419.97 ต้น/วัน ปี 2559 : 3,005.30 ต้น/วัน	นิยาม : 1. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดหมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 2. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอยเช่น ขยาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ผนัง ฯลฯ วิธีการคำนวณ : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.62 - ก.ย. 63)	มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการคัดแยก มูลฝอยที่ แหล่งกำเนิด ตามหลัก3Rs (Reduce Reuse/ Recycle)	1.โครงการอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน งบประมาณ 119,400 บาท (ดำเนินการ) 2.โครงการส่งเสริมการแปรรูป มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ งบประมาณ 50,000 บาท (ดำเนินการ) 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการมูลฝอยอันตรายและ มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ 4.กิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลา เก็บขยะขึ้นใหญ่ และสิ่งของ เหลือใช้ 5.กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยของ สำนักงานเขตพัฒนา	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
<p>23.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)</p>	<p>ร้อยละ 15</p> <p><u>ผลงานย้อนหลัง</u></p> <p>ปี 2561 : 980.43 ตัน</p> <p>ปี 2560 : 993 ตัน</p> <p>ปี 2559 : 828.16 ตัน</p>	<p>นิยาม :</p> <p>มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ภาชนะ บรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และกากกัมมันตรังสี</p> <p>วิธีการคำนวณ:</p> <p>ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.62 - ก.ย. 63)</p> <p>การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด :</p> <p>สำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. จัดให้มีการส่งเสริมความรู้การลด และการคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดแก่เจ้าหน้าที่ของ 50 สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี</p>	<p>มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก3Rs (Reduce Reuse/ Recycle)</p>	<p>6.กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ</p> <p>7.กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย</p> <p>8.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม (ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม)</p>	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>2. กำหนดแนวทางวิธีการรายงานผลที่สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้และแจ้งสำนักงานเขตนำไปปฏิบัติ</p> <p>3. จัดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานการลดและการคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดของ 50 สำนักงานเขต จำนวน 1 ครั้งต่อปี</p> <p>สำนักงานเขต</p> <p>1. ดำเนินการตามค่าเป้าหมายรายเขตที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด</p> <p>2. ผลการดำเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจากระบบรายงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562</p> <p>3. สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยแยกเป็น 2 ตัวอย่าง ผ่านระบบติดตามและประเมินผลของสำนักยุทธศาสตร์-และประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน โดยต้องระบุรายละเอียดที่อธิบายได้ว่าดำเนินการอย่างไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร พร้อมปริมาณที่จัดเก็บได้มูลฝอยและมูลฝอยอันตรายพร้อมระบุแหล่งกำเนิดที่ไปจัดเก็บ</p> <p>4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานตามแนวทางที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ณ หน่วยงานเพื่อรับการประเมินผล</p>			

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.2 ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
24.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม	ร้อยละ 100 ผลงานย้อนหลัง ปี 2561- ปี 2560- ปี 2559-	นิยาม/คำอธิบาย 1. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรม กับประชาชน โดยพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้นำรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยและวิธีการแก้ไขหรือลดปัจจัยเสี่ยงภัยมาจากบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเกิดจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลของคณะทำงานโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 2. เงื่อนไข (ปัจจัย) ความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง เหตุ/ช่องทาง/สิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดเหตุอาชญากรรม หรือก่อเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ได้ตามสภาพพื้นที่นั้น 3. การลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง การปรับ แก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นที่ เช่น การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(CCTV) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม การทำความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งการเฝ้าระวัง	- มิติที่ 1.2 มาตรการที่ 5 สนับสนุนด้านความปลอดภัย(ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) - มิติที่ 1.3 มาตรการที่ 5 อำนวยความสะดวกจราจรโดย เทศกิจอาสาจราจร มาตรการที่ 6 ให้การสนับสนุนด้าน ความปลอดภัย การจราจรทางน้ำ	1.แผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา 2.โครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร (ไม่ใช้งบประมาณ) 3.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (ไม่ใช้งบประมาณ)	ฝ่ายเทศกิจ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>และตรวจตราพื้นที่โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแต่ละสภาพพื้นที่นั้น ๆ</p> <p>การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย</p> <p>1. สำนักเทศกิจ</p> <p>มีการจัดทำแผนการติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต และเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครกำหนด และดำเนินการตามแผนดังกล่าว ดังนี้</p> <p>1.1 การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/เดือน</p> <p>1.2 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>1.2.1 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตในการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/เดือน</p> <p>1.2.2 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/เดือน</p> <p>1.3 มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการทั้งในส่วนของสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบเป็นรายเดือน</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>2. สำนักงานเขต</p> <p>มีการจัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครกำหนด และดำเนินการตามแผนดังกล่าว ดังนี้</p> <p>2.1 การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>2.1.1 ฝ่ายรักษาความสะอาดมีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.1.2 ฝ่ายโยธามีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.1.3 ฝ่ายเทศกิจมีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.2 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>2.2.1 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน</p> <p>2.2.2 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน</p> <p>2.3 มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบเป็นรายเดือน</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p><u>วิธีคำนวณ</u></p> <p>1. สำนักเทคนิค</p> <p>ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยแบ่งการให้คะแนน (ร้อยละ) ออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่</p> <p>1.1 การดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก</p> $y = \frac{(x \times 20)}{n}$ <p>y = ร้อยละของจำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ</p> <p>x = จำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ</p> <p>n = จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน</p> <p>1.2 การตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 30 คะแนน คิดจาก</p> $y = \frac{(x \times 30)}{n}$ <p>y = ร้อยละของผลการตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตที่ดำเนินการได้</p> <p>x = ผลการตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตที่ดำเนินการได้</p> <p>n = เป้าหมายการดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตตามแผน</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>1.3 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 30 คะแนน คิดจาก</p> $y = \frac{(x \times 30)}{n}$ <p>y = ร้อยละของผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้ x = ผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้ n = เป้าหมายการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราตามแผน</p> <p>1.4 การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก</p> $y = \frac{(x \times 20)}{12}$ <p>y = ร้อยละของจำนวนรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน x = จำนวนรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้ผู้บริหาร กทม. ทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. สำนักงานเขต</p> <p>ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยแบ่งการให้คะแนน (ร้อยละ) ออกเป็น 3 ข้อ ได้แก่</p> <p>2.1 การดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 60 คะแนน คิดจาก</p> $y = \frac{(x \times 60)}{n}$ <p>y = ร้อยละของจำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>x = จำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ</p> <p>n = จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน</p> <p>2.2 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก</p> $y = \frac{(x \times 20)}{n}$ <p>y = ร้อยละของผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้</p> <p>x = ผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้</p> <p>n = เป้าหมายการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราตามแผน</p> <p>2.3 การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก</p> <p>การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัยที่สำนักงานเขต ส่งให้สำนักเทศกิจ</p> <p>โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 2 ส่วน ดังนี้</p> <p>1. จำนวน 15 คะแนน (ร้อยละ 75) คิดจากความครบถ้วน ของรายงาน หากไม่ครบถ้วนจะตัดคะแนนจุดละ 0.1 คะแนน</p> $y = \frac{15 \times (n - x)}{n}$ <p>y = คะแนน (ร้อยละ) ความครบถ้วนของรายงาน</p> <p>x = จำนวนจุด (คะแนน) ที่ถูกตัดคะแนน</p> <p>n = จำนวนจุดทั้งหมด (คะแนน)</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ												
		<p>2. จำนวน 5 คะแนน (ร้อยละ 25) คิดจากการส่งรายงาน ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดูตราประทับวันที่ลงรับรายงาน) หาก พ้นกำหนดจะถูกตัดคะแนนตามตารางด้านล่าง</p> $y = 5 - z$ <p>y = คะแนน (ร้อยละ) การส่งรายงานทันภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>z = คะแนนที่ถูกหักตามตาราง</p> <table border="1" data-bbox="714 793 1263 1195"> <thead> <tr> <th>จำนวนส่งรายงานล่าช้า (เดือนหรือครั้ง)</th> <th>คะแนนที่ถูกหัก (z)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 2 เดือน (ครั้ง)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3 - 4 เดือน (ครั้ง)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5 - 6 เดือน (ครั้ง)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>7 - 8 เดือน (ครั้ง)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>10 เดือน (ครั้ง) ขึ้นไป</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	จำนวนส่งรายงานล่าช้า (เดือนหรือครั้ง)	คะแนนที่ถูกหัก (z)	1 - 2 เดือน (ครั้ง)	1	3 - 4 เดือน (ครั้ง)	2	5 - 6 เดือน (ครั้ง)	3	7 - 8 เดือน (ครั้ง)	4	10 เดือน (ครั้ง) ขึ้นไป	5			
จำนวนส่งรายงานล่าช้า (เดือนหรือครั้ง)	คะแนนที่ถูกหัก (z)																
1 - 2 เดือน (ครั้ง)	1																
3 - 4 เดือน (ครั้ง)	2																
5 - 6 เดือน (ครั้ง)	3																
7 - 8 เดือน (ครั้ง)	4																
10 เดือน (ครั้ง) ขึ้นไป	5																

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
25. ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ตัวชี้วัด กท ใต้)	-กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 90 นาที -กรณีฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 30 นาที - กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ำท่วมขัง	นิยาม : - ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ซึ่งสำนักงานเขตรับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่ผิวดิน - ความสามารถระบายน้ำท่วมขัง หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ผิวดิน สามารถระบายน้ำเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กำหนดยกเว้นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ วิธีการคำนวณ : วัดช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตกโดยใช้ข้อมูลสถิติ ที่บันทึกไว้จากกองระบบสารสนเทศระบายน้ำ โดยถนนสายหลักในพื้นที่ต้องมีความสามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายในระยะเวลาดังนี้ -กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 90 นาที -กรณีฝนตก เกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 30 นาที - กรณีฝนตก ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ำท่วมขัง	มาตรการที่ 2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก	1. แผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ งบประมาณ 1,078,100 บาท (ดำเนินการ) 2. แผนพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตวัฒนา	ฝ่ายโยธา

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>เกณฑ์การให้คะแนน:</p> $\frac{\text{จำนวนครั้งที่ระบายน้ำได้ตามเกณฑ์} \times 100}{\text{จำนวนครั้งที่ฝนตกและมีน้ำท่วมขังทั้งหมด}}$ <p>เทียบเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้</p> <p>สามารถระบายน้ำได้ตามเกณฑ์</p> <p>ร้อยละ 100 = 10 คะแนน</p> <p>ร้อยละ 90-99 = 8 คะแนน</p> <p>ร้อยละ 80-89 = 6 คะแนน</p> <p>ร้อยละ 70-79 = 4 คะแนน</p> <p>ร้อยละ 60-69 = 2 คะแนน</p> <p>ต่ำกว่า ร้อยละ 60 = 0 คะแนน</p>			

ด้านที่ 1 : มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.4 : ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 : กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากร และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
26. ร้อยละความสำเร็จ ในการเตรียมการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เขต (ผลผลิต) (ตัวชี้วัด กท ไต้)	ร้อยละ 100 <u>ผลงานย้อนหลัง</u> ปี 2561 ร้อยละ 100 ปี 2560 ร้อยละ 100 ปี 2559 ร้อยละ 100	นิยาม ๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หมายถึง การเตรียมการ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่เขตให้สามารถ ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน เขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖3 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้ 1.๑ การขุดลอกคู- คลอง และเปิดทางน้ำไหล 1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝายป้องกัน รับน้ำ และคันหิน ๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ ตามแผน ปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖2 ที่สำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด	มาตรการที่ 1: เพิ่ม ความสามารถในการ ป้องกันน้ำท่วมจาก น้ำหลากและน้ำหนุน มาตรการที่ 2: เพิ่ม ความสามารถและ ประสิทธิภาพในการ รองรับและระบายน้ำ ท่วมขัง	1. แผนงานล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ งบประมาณ 1,078,100 บาท (ดำเนินการ) 2. แผนพัฒนาคูคลองในพื้นที่ เขตวัฒนา	ฝ่ายโยธา

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 2. สํารวจความพร้อม <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ท่อระบายน้ำ (สํารวจความยาวท่อระบายน้ำ ที่ต้องล้างทำความสะอาด) 2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และที่ต้องขุดลอก) 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖2 ประกอบด้วย <p>แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 แผนการทำความสะอาด/ ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน 3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาระบุมาในแผนฯ 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี <p>เกณฑ์การให้คะแนน: ร้อยละ 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาจากผลการดำเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖2 ของสำนักงานเขตประกอบด้วย การเตรียมการตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้ 			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>1. แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝายบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน แบ่งแผน การดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.1 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต</p> <p>1.2 แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมา</p> <p>หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ระบายน้ำ ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พร้อม ระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตาม แผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45)</p> <p>2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหล แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใช้แรงงานเขต</p> <p>2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ระบายน้ำ ตามแบบ สนน.๐๒ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน และการรายงาน การดำเนินงานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สม่าเสมอ และระบุปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อย ละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45)</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงใน คู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี (คะแนนร้อยละ 10)</p> <p>สูตรการคำนวณ : ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ (คะแนนร้อยละ 100)</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คุณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่สำนักงานเขตกำหนด</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 10 คะแนน - ร้อยละ ๙๐-๙๙ เท่ากับ 8 คะแนน - ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ 6 คะแนน - ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ 4 คะแนน - ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน <p>(พิเศษตามหลักคณิตศาสตร์)</p>			

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย

มิติที่ 1.6 ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับประทาน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
27.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 100	<p>นิยาม :</p> <p>๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ท ในพื้นที่ ๕๐ เขตที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข</p> <p>๒. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านความปลอดภัยของอาหาร และด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้</p> <p>2.1 ด้านอาคารสถานที่ ต้องผ่านเกณฑ์สุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร</p> <p>2.2 ด้านความปลอดภัยของอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>(1) อาหารและวัตถุดิบสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) ทางด้านเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด ดังนี้</p> <p>- ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา</p>	<p>มาตรการที่ 1 ควบคุมกำกับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร</p> <p>มาตรการที่ 2 ควบคุมกำกับให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ</p>	<p>1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย</p> <p>งบประมาณ 123,000 บาท (ดำเนินการ)</p>	<p>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ต้องไม่พบสิ่งเคราะหในอาหาร ที่ห้ามการใช้สี - ต้องไม่พบกรดแอสซอร์ในน้ำส้มสายชู - ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง สารโพลารีนในน้ำมันทอดอาหารเกินเกณฑ์ <p>คุณภาพอาหารที่กำหนด</p> <p>(2) ตรวจสอบสะอาดของอาหารพร้อมบริโภคภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-๒) พบการปนเปื้อน ไม่เกินร้อยละ 1๐</p> <p>กรณีพบการปนเปื้อน ให้เจ้าพนักงานออกคำแนะนำหรือออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการอาหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>2.3 ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>๓. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>ผลผลิต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับ <p>การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร</p> <p>ผลลัพธ์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร <p>การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (น้ำหนัก 10 คะแนน)</p> <p>การดำเนินงานของสำนักอนามัย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดบูรณาการ (0.2) 2. จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการอาหารทั้ง 50 เขต (0.2) 3. สนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานเขตในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (2.0) ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3.2 สนับสนุนชุดทดสอบด้านความปลอดภัยของอาหารเบื้องต้น (Test-kit) 3.3 การอบรมผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร พร้อมออกบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>4. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการที่สำนักงานเขตส่งมาขอรับป้ายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (0.4)</p> <p>5. จัดทำป้ายรับรองฯ ส่งให้สำนักงานเขต (0.3)</p> <p>6. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และแจ้งให้สำนักงานเขตทราบ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีพบปัญหาให้ประสานสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการแก้ไข (0.2)</p> <p>7. สุ่มตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ 50 เขต (0.2)</p> <p>การดำเนินงานของสำนักงานเขต</p> <p>1. สำรวจและตรวจสอบจำนวนสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อจัดทำฐานข้อมูล แล้วรายงานให้สำนักอนามัย (1.0)</p> <p>2. ส่งเสริมสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (3.0) โดย</p> <p>2.1 ตรวจสอบแนะนำด้านสุขลักษณะ</p> <p>2.2 ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านเคมี และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบด้านความปลอดภัยของอาหารเบื้องต้น (Test-kit)</p> <p>2.3 ส่งเสริมผู้สัมผัสอาหารให้ผ่านการอบรม หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>3. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครส่งให้สำนักอนามัย เพื่อขอรับ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (0.5)</p> <p>4. ส่งมอบป้ายรับรองฯ ให้กับสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (1.0)</p> <p>5. ตรวจสอบติดตาม กำกับ สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้มี การรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ (1.0)</p> <p>วิธีการคำนวณ : จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสถาน ประกอบการอาหารทั้งหมด</p> <p>สูตรการคำนวณ จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร x 100 / จำนวน สถานประกอบการ อาหารทั้งหมด</p>			

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด

เป้าประสงค์ที่

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
28. ร้อยละ ความสำเร็จ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก (ตัวชี้วัด กท ใต้)	ร้อยละ 100 <u>ผลงานย้อนหลัง</u> ไม่มี	นิยาม : 1. ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง ถนน ที่สำนักงานเขตในกลุ่มเขต กรุงเทพใต้คัดเลือกมาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ จำนวนเขตละ 2 สาย 2. คลองเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง คลองเป้าหมายในการ ดำเนินการของกลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย 2.1 คลองริมถนนสุขุมวิทซอย 40 2.2 คลองสวนหลวง 1 2.3 คลองเคล็ด 2.4 คลองหัวลำโพงเก่า 2.5 คลองผดุงกรุงเกษม 2.6 ลำรางแยกคลองมอญ 2.7 คลองเสาหิน 2.8 คูน้ำซอยทองหล่อ 2.9 คลองวัดยานนาวา 2.10 คลองบึงบ้านม้า		1. แผนพัฒนาคูคลองในพื้นที่ เขตวัฒนา 2. แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาถนนเฉลิมพระ เกียรติ (ถนนอโศกมนตรีและ ถนนทองหล่อ)	ฝ่ายโยธา เจ้าของ เรื่อง โดยประสาน ฝ่ายเทคนิค และ ฝ่ายรักษาความ สะอาดฯ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>3. ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน หมายถึง การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเป็นไปตามแนวทางดังนี้</p> <p>3.1 ไม่มีการจอดหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า</p> <p>3.2 ไม่มีหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย</p> <p>3.3 ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย</p> <p>3.4 ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย</p> <p>3.5 ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า</p> <p>3.6 ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน</p> <p>3.7 สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>3.8 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวจราจรที่ชำรุด</p> <p>3.9 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ</p> <p>3.10 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร</p> <p>3.11 ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหาย ต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ</p> <p>3.12 ปลูกริมถนนเพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า</p> <p>3.13 ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา</p> <p>3.14 จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง</p> <p>3.15 ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง</p> <p>3.16 ทำความสะอาดสะพานลอย</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>4. ความสำเร็จในพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา ความสะดวกสบาย</p> <p>4.1 สามารถดำเนินการพัฒนาคลองเป้าหมายให้เป็นไปตามแนวทางดังนี้</p> <p>4.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น ปลูกต้นไม้ ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ และหน้าบ้าน หลังบ้าน ริมคลองน่ามอง</p> <p>4.1.2 ปราศจากผักตบชวา ขยะ</p> <p>4.1.3 ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง</p> <p>4.1.4 ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ</p> <p>4.1.5 มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี</p> <p>4.1.6 ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร มีท่าเรือต้องปลอดภัย สะอาด และสวยงาม มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก</p> <p>4.1.7 สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย</p> <p>4.2 การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา</p> <p>4.2.1 การตัดไขมัน/การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ</p> <p>4.2.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง และรณรงค์เชิญชวนเจ้าของบ้าน/เจ้าของที่ดินริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้หน้ามอง</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>วิธีคำนวณ</p> <p>1. ร้อยละความสำเร็จ = $\frac{\text{จำนวนถนนที่พัฒนาตามเกณฑ์} \times 100}{\text{จำนวนถนนที่ดำเนินการตามโครงการฯ}}$ ในการพัฒนาถนน</p> <p>2. ร้อยละความสำเร็จ = $\frac{\text{จำนวนคลองที่พัฒนาตามเกณฑ์} \times 100}{\text{จำนวนคลองที่ดำเนินการตามโครงการฯ}}$ ในการพัฒนาคลอง</p> <p>3. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด = $\frac{\text{ร้อยละความสำเร็จข้อ 3} + \text{ข้อ 4}}{2}$</p>			

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ 2.2.1 กทม. เป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 อนุรักษ์ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่ายที่รับผิดชอบ
29.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 100	<p>- พื้นที่สีเขียวหมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภทแยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม <p><u>ให้สำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี <ul style="list-style-type: none"> • กรณีข้อ 2 กรณีหากสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสวนกำหนดแทน <p>- รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน</u> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ความหมาย คือพื้นที่ใด ๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (กำหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สสส.) มาก่อนซึ่ง สนข./สสณ. สสส.พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวน 	มาตรการที่ 3 ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ พื้นฟู และรักษาพื้นที่สีเขียว	<ol style="list-style-type: none"> 1.โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวงบประมาณ 500,000 บาท (ดำเนินการ) 2.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3.กิจกรรมแจกกล้าไม้ 	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p><u>บนอาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof)</u> ฯลฯ</p> <p>สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ้า และสวนแนวตั้ง นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร</p> <p>1.2 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนต้องพัฒนาให้มีพื้นที่ปลูกขนาดตั้งแต่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร อาจดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม</p> <p>1.2.2 จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม</p> <p>1.2.3 จัดทำสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง (Green Roof)</p> <p>1.2.4 จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวตั้ง</p> <p>1.2.5 จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4X4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่</p> <p>1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะต่อเนื่องเป็นแนวยาว เช่นปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก</p> <p>1.3 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตรับผิดชอบและดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ</p> <p>1.3.1 สำนักงานเขตเองดำเนินการในรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>1.3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง</p> <p>1.3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้าน จัดสรร ฯลฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>1.4 สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนฯ รายงานเข้าสู่ระบบฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ</p> <p>1.4.1 สวนซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง</p> <p>1.4.2 สวนซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น</p> <p>1.4.3 อื่น ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ</p> <p>2. <u>พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน</u></p> <p>2.1 ความหมายคือ พื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความในแผนแม่บท พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 จำนวน 9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>2.1.1 สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึงสนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไป</p> <p>2.1.2 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง</p> <p>2.1.3 แหล่งน้ำ หมายถึง สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขังนานกว่า 6 เดือน ต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง</p> <p>2.1.4 ที่ลุ่ม หมายถึงที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีพืชขึ้นปกคลุม เช่นกอกที่มีขนาดมากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง</p> <p>2.1.5 ที่ว่าง หมายถึงที่ว่างหรือที่โล่งที่มีขนาดมากกว่า 1 ไร่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใดและมีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.</p> <p>2.1.6 พื้นที่ไม้ยืนต้น หมายถึงพื้นที่มีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้</p> <p>2.1.7 พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึงพื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า</p> <p>2.1.8 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึงพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ</p>			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>2.1.9 พื้นที่อื่นๆ หมายถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น</p> <p>การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด</p> <p>๑.สำนักสิ่งแวดล้อม (เจ้าภาพหลัก) รับผิดชอบ</p> <p>๑.๑ ภาพรวมความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ตรวจประเมินกำหนด ซึ่งในปี 2563 คิดเป็น 7 ตร.ม./คน</p> <p>1.2 จัดทำค่าเป้าหมายรายเขตเพื่อกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพพื้นที่ภายใต้ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปีที่ตรวจประเมินกำหนด</p> <p>๑.3 พัฒนาพื้นที่สีเขียวในส่วนที่รับผิดชอบประกอบด้วย 1) พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ^๑ และสวน 7 ประเภท^๒</p> <p>1.4 นำเข้าข้อมูลสำรวจ รวบรวม และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในส่วนที่รับผิดชอบตามข้อ 1.3</p> <p>1.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งปรากฏในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายละเอียด ที่ตั้ง และภาพถ่ายของพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง</p>			

^๑ สวนสาธารณะหมายถึงสวนสาธารณะหลักและสวนสาธารณะรองตามนิยามของสำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร

^๒ ๑) สวนหย่อมขนาดเล็ก(Pocket Park, Mini Park, Tot lots) ๒) สวนหมู่บ้าน (Neighbourhood Park) ๓) สวนชุมชน (Community Park) ๔) สวนระดับย่าน (District Park) ๕) สวนระดับเมือง (City Park) ๖) สวนถนน (Street Park) และ ๗) และสวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p><u>๒.สำนักงานเขต (เจ้าภาพร่วม) รับผิดชอบ</u></p> <p>๒.๑ ตรวจสอบ รวบรวม และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในส่วนที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่กำหนด</p> <p>2.2 นำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของกรุงเทพมหานครซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯ</p> <p><u>วิธีคำนวณ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวที่ ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ 100 % รวม 200% 2. เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ 1 ให้เหลือร้อยละ 100 3. นำผลที่ได้จากข้อ 2 พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลใน 3 ส่วนคือ <ol style="list-style-type: none"> 1) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง 2) ที่ตั้ง 3) ภาพถ่าย 4. หลังจากตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์จะเป็นคะแนนที่ได้ของแต่ละ สำนักงานเขต 			

ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน

มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 3.3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ																																
30.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)	ร้อยละ 100 ผลงานปี 59 ไม่มีตัวชี้วัดนี้ ผลงานปี 60 ไม่มีตัวชี้วัดนี้ ผลงาน ปี 61 ร้อยละ 36.33 ผลงาน ปี 62 ร้อยละ 83.20	<p>นิยาม:</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานทุกรายวิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา</p> <p>- มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับ</th> <th>วิชา</th> <th>คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">ประถมศึกษาปีที่ 6</td> <td>คณิตศาสตร์</td> <td>47.49</td> </tr> <tr> <td>วิทยาศาสตร์</td> <td>47.57</td> </tr> <tr> <td>ภาษาอังกฤษ</td> <td>46.27</td> </tr> <tr> <td>ภาษาไทย</td> <td>49.60</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">มัธยมศึกษาปีที่ 3</td> <td>คณิตศาสตร์</td> <td>43.72</td> </tr> <tr> <td>วิทยาศาสตร์</td> <td>45.89</td> </tr> <tr> <td>ภาษาอังกฤษ</td> <td>44.33</td> </tr> <tr> <td>ภาษาไทย</td> <td>47.98</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">มัธยมศึกษาปีที่ 6</td> <td>คณิตศาสตร์</td> <td>42.43</td> </tr> <tr> <td>วิทยาศาสตร์</td> <td>44.58</td> </tr> <tr> <td>ภาษาอังกฤษ</td> <td>43.08</td> </tr> <tr> <td>ภาษาไทย</td> <td>48.91</td> </tr> <tr> <td>สังคมศึกษา</td> <td>45.78</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับ	วิชา	คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	47.49	วิทยาศาสตร์	47.57	ภาษาอังกฤษ	46.27	ภาษาไทย	49.60	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	43.72	วิทยาศาสตร์	45.89	ภาษาอังกฤษ	44.33	ภาษาไทย	47.98	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	42.43	วิทยาศาสตร์	44.58	ภาษาอังกฤษ	43.08	ภาษาไทย	48.91	สังคมศึกษา	45.78	มาตรการที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	1.ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน รร. สังกัด กทม. งบประมาณ 113,400 บาท (ดำเนินการ)	ฝ่ายการศึกษา
ระดับ	วิชา	คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย																																			
ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	47.49																																			
	วิทยาศาสตร์	47.57																																			
	ภาษาอังกฤษ	46.27																																			
	ภาษาไทย	49.60																																			
มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	43.72																																			
	วิทยาศาสตร์	45.89																																			
	ภาษาอังกฤษ	44.33																																			
	ภาษาไทย	47.98																																			
มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	42.43																																			
	วิทยาศาสตร์	44.58																																			
	ภาษาอังกฤษ	43.08																																			
	ภาษาไทย	48.91																																			
	สังคมศึกษา	45.78																																			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ								
		<p>วิธีการคำนวณ:</p> <p>๑. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชาแยกตามระดับชั้น โดยนำคะแนนเฉลี่ยรายวิชา ระดับหน่วยงาน เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมายรายวิชา ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">คะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับหน่วยงาน X ๑๐๐</p> <p style="padding-left: 40px;">คะแนนเฉลี่ยเป้าหมายรายวิชา</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนนความสำเร็จรายวิชา</p> <p>๑.๑ ชั้น ป. ๖ และ ม. ๓ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน (๔ วิชา)</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>ร้อยละความสำเร็จรายวิชาแยกตามระดับชั้น</u> X ๒</p> <p style="padding-left: 80px;">๑๐๐</p> <p>๑.๒ ชั้น ม. ๖ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๑.๕ คะแนน (๕ วิชา)</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>ร้อยละความสำเร็จรายวิชาแยกตามระดับชั้น</u> X ๑.๕</p> <p style="padding-left: 80px;">๑๐๐</p> <p>๒. หาพัฒนาการรายวิชาแยกตามระดับชั้น โดยนำคะแนนเฉลี่ยรายวิชา ระดับหน่วยงาน เทียบกับคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการรายวิชา</p> <table border="1" data-bbox="595 1070 1339 1372" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">การพัฒนาการ</th> <th style="text-align: center;">คะแนนที่ได้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)</td> <td style="text-align: center;">๐.๕</td> </tr> <tr> <td>สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เท่ากับคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)</td> <td style="text-align: center;">๐.๒๕</td> </tr> <tr> <td>สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)</td> <td style="text-align: center;">๐</td> </tr> </tbody> </table>	การพัฒนาการ	คะแนนที่ได้	สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)	๐.๕	สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เท่ากับคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)	๐.๒๕	สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)	๐			
การพัฒนาการ	คะแนนที่ได้												
สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)	๐.๕												
สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เท่ากับคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)	๐.๒๕												
สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)	๐												

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ																																																		
		<p>๓. หาคะแนนรวมแต่ละระดับชั้น (๑๐ คะแนน) ดังนี้</p> <p>๓.๑ คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ = (คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาที่ ๑+๒+๓+๔) + (คะแนนพัฒนาการวิชาที่ ๑+๒+๓+๔)</p> <p>๓.๒ คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น ม.๖ = (คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาที่ ๑+๒+๓+๔+๕) + (คะแนนพัฒนาการวิชาที่ ๑+๒+๓+๔+๕)</p> <table border="1" data-bbox="562 443 1312 1145"> <thead> <tr> <th data-bbox="562 443 633 608">ระดับ</th> <th data-bbox="633 443 808 608">วิชา</th> <th data-bbox="808 443 954 608">ความสำเร็จ รายวิชา (ร้อยละ ๘๐/๗๕)</th> <th data-bbox="954 443 1106 608">พัฒนาการ รายวิชา (ร้อยละ ๒๐/๒๕)</th> <th data-bbox="1106 443 1312 608">คะแนนรวม หน่วยงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="562 608 633 772" rowspan="4">ป. ๖</td> <td data-bbox="633 608 808 647">คณิตศาสตร์</td> <td data-bbox="808 608 954 647">๒ คะแนน</td> <td data-bbox="954 608 1106 647">๐.๕ คะแนน</td> <td data-bbox="1106 608 1312 772" rowspan="4">คะแนนรวมระดับชั้น ป. ๖ (๑๐ คะแนน)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="633 647 808 687">วิทยาศาสตร์</td> <td data-bbox="808 647 954 687">๒ คะแนน</td> <td data-bbox="954 647 1106 687">๐.๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="633 687 808 727">ภาษาอังกฤษ</td> <td data-bbox="808 687 954 727">๒ คะแนน</td> <td data-bbox="954 687 1106 727">๐.๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="633 727 808 772">ภาษาไทย</td> <td data-bbox="808 727 954 772">๒ คะแนน</td> <td data-bbox="954 727 1106 772">๐.๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="562 772 633 936" rowspan="4">ม. ๓</td> <td data-bbox="633 772 808 812">คณิตศาสตร์</td> <td data-bbox="808 772 954 812">๒ คะแนน</td> <td data-bbox="954 772 1106 812">๐.๕ คะแนน</td> <td data-bbox="1106 772 1312 936" rowspan="4">คะแนนรวมระดับชั้น ม. ๓ (๑๐ คะแนน)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="633 812 808 852">วิทยาศาสตร์</td> <td data-bbox="808 812 954 852">๒ คะแนน</td> <td data-bbox="954 812 1106 852">๐.๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="633 852 808 892">ภาษาอังกฤษ</td> <td data-bbox="808 852 954 892">๒ คะแนน</td> <td data-bbox="954 852 1106 892">๐.๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="633 892 808 936">ภาษาไทย</td> <td data-bbox="808 892 954 936">๒ คะแนน</td> <td data-bbox="954 892 1106 936">๐.๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="562 936 633 1145" rowspan="5">ม. ๖</td> <td data-bbox="633 936 808 976">คณิตศาสตร์</td> <td data-bbox="808 936 954 976">๑.๕ คะแนน</td> <td data-bbox="954 936 1106 976">๐.๕ คะแนน</td> <td data-bbox="1106 936 1312 1145" rowspan="5">คะแนนรวมระดับชั้น ม. ๖ (๑๐ คะแนน)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="633 976 808 1016">วิทยาศาสตร์</td> <td data-bbox="808 976 954 1016">๑.๕ คะแนน</td> <td data-bbox="954 976 1106 1016">๐.๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="633 1016 808 1056">ภาษาอังกฤษ</td> <td data-bbox="808 1016 954 1056">๑.๕ คะแนน</td> <td data-bbox="954 1016 1106 1056">๐.๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="633 1056 808 1096">ภาษาไทย</td> <td data-bbox="808 1056 954 1096">๑.๕ คะแนน</td> <td data-bbox="954 1056 1106 1096">๐.๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="633 1096 808 1145">สังคมศึกษา</td> <td data-bbox="808 1096 954 1145">๑.๕ คะแนน</td> <td data-bbox="954 1096 1106 1145">๐.๕ คะแนน</td> </tr> </tbody> </table> <p>๔. หาคะแนนของหน่วยงาน (๑๐ คะแนน) ดังนี้</p> <p>คะแนนหน่วยงาน : <u>คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น</u></p> <p>จำนวนระดับชั้นที่เปิดสอน</p> <p>๕. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>ร้อยละความสำเร็จหน่วยงาน : <u>คะแนนหน่วยงาน</u> X ๑๐๐</p> <p style="text-align: center;">๑๐</p>	ระดับ	วิชา	ความสำเร็จ รายวิชา (ร้อยละ ๘๐/๗๕)	พัฒนาการ รายวิชา (ร้อยละ ๒๐/๒๕)	คะแนนรวม หน่วยงาน	ป. ๖	คณิตศาสตร์	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน	คะแนนรวมระดับชั้น ป. ๖ (๑๐ คะแนน)	วิทยาศาสตร์	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน	ภาษาอังกฤษ	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน	ภาษาไทย	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน	ม. ๓	คณิตศาสตร์	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน	คะแนนรวมระดับชั้น ม. ๓ (๑๐ คะแนน)	วิทยาศาสตร์	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน	ภาษาอังกฤษ	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน	ภาษาไทย	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน	ม. ๖	คณิตศาสตร์	๑.๕ คะแนน	๐.๕ คะแนน	คะแนนรวมระดับชั้น ม. ๖ (๑๐ คะแนน)	วิทยาศาสตร์	๑.๕ คะแนน	๐.๕ คะแนน	ภาษาอังกฤษ	๑.๕ คะแนน	๐.๕ คะแนน	ภาษาไทย	๑.๕ คะแนน	๐.๕ คะแนน	สังคมศึกษา	๑.๕ คะแนน	๐.๕ คะแนน			
ระดับ	วิชา	ความสำเร็จ รายวิชา (ร้อยละ ๘๐/๗๕)	พัฒนาการ รายวิชา (ร้อยละ ๒๐/๒๕)	คะแนนรวม หน่วยงาน																																																			
ป. ๖	คณิตศาสตร์	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน	คะแนนรวมระดับชั้น ป. ๖ (๑๐ คะแนน)																																																			
	วิทยาศาสตร์	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน																																																				
	ภาษาอังกฤษ	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน																																																				
	ภาษาไทย	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน																																																				
ม. ๓	คณิตศาสตร์	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน	คะแนนรวมระดับชั้น ม. ๓ (๑๐ คะแนน)																																																			
	วิทยาศาสตร์	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน																																																				
	ภาษาอังกฤษ	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน																																																				
	ภาษาไทย	๒ คะแนน	๐.๕ คะแนน																																																				
ม. ๖	คณิตศาสตร์	๑.๕ คะแนน	๐.๕ คะแนน	คะแนนรวมระดับชั้น ม. ๖ (๑๐ คะแนน)																																																			
	วิทยาศาสตร์	๑.๕ คะแนน	๐.๕ คะแนน																																																				
	ภาษาอังกฤษ	๑.๕ คะแนน	๐.๕ คะแนน																																																				
	ภาษาไทย	๑.๕ คะแนน	๐.๕ คะแนน																																																				
	สังคมศึกษา	๑.๕ คะแนน	๐.๕ คะแนน																																																				

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานครมิติที่

7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
<p>31. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้</p> <p>31.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษีระดับของตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)</p>	<p>ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลงานย้อนหลัง</u></p> <p>ปี 2561 _</p> <p>ปี 2560 _</p> <p>ปี 2559 _</p>	<p><u>ความหมาย:</u> กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย</p> <p><u>นิยาม :</u> ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร</p> <p>1. สำนักการคลัง (ความรับผิดชอบ)</p> <p>ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของทุกสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร</p> <p><u>วิธีการคำนวณ :</u> จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของ 50 สำนักงานเขต หาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของ 50 สำนักงานเขต คูณ 100</p> <p><u>การให้คะแนน</u>1. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน</p>	<p>มาตรการที่ 2 เร่งรัดจัดเก็บรายได้ตามประมาณการรายได้</p>	<p>1.แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้</p>	<p>ฝ่ายรายได้</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p><u>2. สำนักงานเขต (ความรับผิดชอบ)</u></p> <p>2.1. ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร</p> <p>2.2 แจ่งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u> : จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ่งประเมินภาษีของสำนักงานเขต ทหาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของสำนักงานเขต คูณ 100</p> <p><u>การให้คะแนน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถแจ่งประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน 2. สามารถแจ่งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน 3. สามารถแจ่งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน 4. สามารถแจ่งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน 5. สามารถแจ่งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน 			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		<p>4. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน</p> <p>5. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน</p> <p>2. สำนักงานเขต (ความรับผิดชอบ)</p> <p>2.1 ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตจัดทำบัญชีลูกหนี้</p> <p>2.2 ฝ่ายรายได้สำนักงานเขต ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน</p> <p><u>วิธีการคำนวณ</u> : จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของสำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วนหาร จำนวนรายของลูกหนี้ของภาษีของสำนักงานเขต คูณ 100</p> <p><u>การให้คะแนน</u></p> <p>สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน</p> <p>สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน</p> <p>สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน</p> <p>สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน</p> <p>5. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน</p>			

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
32. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม(ร้อยละ 100)	- ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด	-ดำเนินการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแผนในที่ประชุมผู้บริหาร หน่วยงาน
33.การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (100 คะแนน)	- ตามที่สำนักการคลังกำหนด	- ดำเนินการบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินของ สำนักงานเขตวัฒนา
34.คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปราย ยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ)(100 คะแนน)	- ตามที่สำนักการคลังกำหนด	-ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส และสรุปราย ยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน)ของสำนักงานเขตวัฒนาให้ ถูกต้อง

มิติที่ 3 คุณภาพในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
35. ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (ร้อยละ 100)	ตามที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด	- ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เสร็จภายในกำหนด
36. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (ร้อยละ 100 ของเป้าหมายตัวชี้วัดในโครงการ)	ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด	- โครงการประชาร่วมใจ คืบหน้าใส ให้คลองสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฝ่ายโยธา และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง) - โครงการ วัฒนารณรงค์ลด ละ เลิกถุงหิ้วพลาสติก และโพนบรรจุอาหาร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
37. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (5 คะแนน)	ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกำหนด	- สสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ฝ่ายปกครอง)

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
38.ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ร้อยละ 100)	ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด	- ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตวัฒนา
39.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน(ร้อยละ 100)	ตามที่สำนักอนามัยกำหนด	- ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ -การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

-ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนงานติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยง อันตราย	๑๐	๑๐	↔												
ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสง สว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ	๒๐	๓๐		↔											
ขั้นตอนที่ ๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	๒๐	๕๐			↔										
ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	๒๐	๗๐			↔										
ขั้นตอนที่ ๕ ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๕	๘๕								↔					
ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผลกิจกรรมและรายงาน ผู้บังคับบัญชา	๑๕	๑๐๐													↔
รวม....๖.....ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๔

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ขั้นตอนที่ ๑ เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๑๐	↔												
ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	๑๐	๒๐	↔												
ขั้นตอนที่ ๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษาและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง	๑๕	๓๕	↔												
ขั้นตอนที่ ๔ ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อชี้แจงกิจกรรม	๑๐	๔๕	↔												
ขั้นตอนที่ ๕ ติดต่อสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๖๐	↔												
ขั้นตอนที่ ๖ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	๑๐	๗๐	↔												
ขั้นตอนที่ ๗ ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด	๒๕	๙๕	←												→
ขั้นตอนที่ ๘ ประเมินผลกิจกรรมและรายงานผู้บังคับบัญชา	๕	๑๐๐													↔
รวม....๘.....ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	←												→

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๖ จำนวนครั้งของการออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. ขออนุมัติโครงการฯ	๑๐	๑๐	↔												
๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานที่เป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ริมหาดวิถีในจุดผ่อนผัน - การตรวจวิเคราะห์ภาคสนาม เป็นการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยใช้ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาสาสมัคร แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม - การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ - รายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย	๕๐	๖๐		←											
๓. จัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน	๒๐	๘๐										↔			
๔. จัดกิจกรรมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารริมหาดวิถี	๒๐	๑๐๐			↔										
รวม...๔...ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตวัฒนา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ													
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑. ประชาสัมพันธ์และให้สุศึกษาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามแหล่งชุมชน โรงเรียน และสถานศึกษาต่าง ๆ วัดและศาสนสถาน ตลาด แหล่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัย และประชาชนทั่วไป	๒๐	๒๐	←													→
๒. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย	๓๐	๕๐	←													→
๓. รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแก่ประชาชนในพื้นที่เขตวัฒนา	๒๕	๗๕	←													→
๔. จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตวัฒนา โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ และผู้นำชุมชน	๑๕	๙๐	←													→
๕. ประเมินผลการดำเนินงาน	๑๐	๑๐๐														↔
รวม...๕...ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐														

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๘ – จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

- ร้อยละของประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

ชื่อโครงการ ตรวจสอบความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผันและผลักดันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ขั้นที่ ๑ จัดทำสัมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ	๑๐	๑๐	←→													
ขั้นที่ ๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๐	๓๐		←→												
ขั้นที่ ๓ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	๒๐	๕๐	←→→													
ขั้นที่ ๔ ออกปฏิบัติหน้าที่จุดกวดขันพิเศษ	๒๐	๗๐	←→→→→													
ขั้นที่ ๕ ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	๒๐	๙๐											←→			
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	←→→→→													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๑ – การจัดให้มีจุดกวาดชั้นทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ

- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวาดชั้นทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ

ชื่อโครงการ กวาดชั้นจับ-ปรับผู้กระทำผิดทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)														
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ขั้นที่ ๑ จัดทำสัมมอบคุณหมายหน้าที่รับผิดชอบ	๑๐	๑๐	←→														
ขั้นที่ ๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๐	๓๐		←→													
ขั้นที่ ๓ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	๒๐	๕๐	←→	←→													
ขั้นที่ ๔ ออกปฏิบัติหน้าที่	๒๐	๗๐	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
ขั้นที่ ๕ ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	๒๐	๙๐												←→	←→	←→	←→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๒ จำนวนกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิงในหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติจัดกิจกรรม	๑๐	๑๐		↔										
๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่	๑๐	๒๐		↔										
๓. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่บุคลากร ในหน่วยงาน	๑๐	๓๐		↔										
๔. ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	๑๐	๔๐		↔										
๕. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๔๐	๘๐		↔										→
๖. ติดตามและประเมินผล	๑๐	๙๐											↔	
๗. รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐	๑๐๐												↔
รวม...๗...ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๓ การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณสุขภัยและด้านความมั่นคง

ชื่อโครงการ แผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงสำนักงานเขตวัฒนา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ													
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ขั้นตอนที่ ๑ เสนอขออนุมัติแผนงาน	๑๐	๑๐	↔													
ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	๑๐	๒๐	↔													
ขั้นตอนที่ ๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษาและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง	๑๕	๓๕	↔													
ขั้นตอนที่ ๔ ประสานผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรม	๑๐	๔๕	↔													
ขั้นตอนที่ ๕ ติดต่อสถานที่ในการจัดกิจกรรม	๑๕	๖๐	↔													
ขั้นตอนที่ ๖ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	๑๐	๗๐	↔													
ขั้นตอนที่ ๗ ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด	๒๕	๙๕	←													→
ขั้นตอนที่ ๘ ประเมินผลกิจกรรมและรายงานผู้บังคับบัญชา	๕	๑๐๐														↔
รวม.....๘.....ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	←													→

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๔

จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ	๑๐	๑๐	↔												
ขั้นตอนที่ ๒ จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางของกา ดำเนินการตามโครงการ	๑๕	๒๕	↔												
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินงานโครงการตามขั้นตอน	๑๐	๓๕	↔												
ขั้นตอนที่ ๔ พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้สูงอายุ ตามประเภทสาขา	๒๐	๕๕			↔										
ขั้นตอนที่ ๕ ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริม ความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์	๓๕	๙๐			↔										
ขั้นตอนที่ ๖ สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร ทราบ	๑๐	๑๐๐													↔
รวม.....๖...ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	←												→

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๖

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ													
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมเพื่อ ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด	๑๐	๑๐	↔													
ขั้นตอนที่ ๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม	๑๐	๒๐		↔												
ขั้นตอนที่ ๓ ขออนุมัติงบประมาณและเบิก ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๐	๓๐		↔												
ขั้นตอนที่ ๔ ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ	๑๐	๔๐		↔												
ขั้นตอนที่ ๕ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ	๕๐	๙๐														↔
๑. กิจกรรมการจัดงานวันสำคัญและประเพณีไทย																
๑.๑ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ																
๑.๒ กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ																
๑.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ																
๒. กิจกรรมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ชาวมุสลิม																
๓. กิจกรรมอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน																
ขั้นตอนที่ ๖ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การดำเนินโครงการ	๑๐	๑๐๐														
รวม.....๖.....ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐														

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขยะตกค้างในชุมชนได้รับการแก้ไข

ชื่อโครงการ /กิจกรรมที่ ๑ โครงการอาสาสมัครซักล้างมูลฝอยในชุมชน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิด ความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ต.ค. ๕๙	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	ม.ค. ๖๐	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐
ขั้นตอนที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	๑๐	๑๐	↔											
ขั้นตอนที่ ๒ ขออนุมัติเงินประจำงวด	๑๐	๒๐	↔											
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำคำสั่งอาสาสมัครซักล้างมูลฝอย	๑๐	๓๐	↔											
ขั้นตอนที่ ๔ จัดซื้อวัสดุในการทำความสะอาด	๑๕	๔๕		↔										
ขั้นตอนที่ ๕ เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักล้าง มูลฝอย	๔๐	๘๕	←											→
ขั้นตอนที่ ๖ ติดตาม ประเมินผล	๑๐	๙๕												↔
ขั้นตอนที่ ๗ รายงานผล	๕	๑๐๐												↔
รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อโครงการ /กิจกรรมที่ ๒ โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิด ความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ต.ค. ๕๙	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	ม.ค. ๖๐	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐	
ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมอุปกรณ์ และเอกสาร	๑๐	๑๐	←→												
ขั้นตอนที่ ๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐	๒๐		←→											
ขั้นตอนที่ ๓ ประสานชุมชน โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม	๒๐	๔๐			←→										
ขั้นตอนที่ ๔ จัดกิจกรรมตามหน่วยงาน และสถานที่ ต่างๆ	๔๕	๘๕				←→									
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ประเมินผล	๑๐	๙๕													←→
ขั้นตอนที่ ๖ รายงานผล	๕	๑๐๐													←→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒๖ ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

ชื่อโครงการ แผนพัฒนาคลองในพื้นที่เขตวัฒนา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ขั้นที่ ๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	๑๐	๑๐			↔										
ขั้นที่ ๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	๑๐	๒๐				↔									
ขั้นที่ ๓ จัดเตรียมงานพร้อมเชิญผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	๑๐	๓๐					↔								
ขั้นที่ ๔ จัดเตรียมกำหนดการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ จำเป็น	๑๐	๔๐						↔							
ขั้นที่ ๕ ดำเนินงานตามโครงการ	๕๐	๘๐							↔						
ขั้นที่ ๖ ประเมินและสรุปผล	๑๐	๑๐๐												↔	
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	↔												↔

